

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v tăng cường công tác quản lý,  
khai thác và bảo vệ hệ thống thủy lợi  
Cửa Đạt.

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 5551/UBND-NN ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống thủy lợi Cửa Đạt. Trên cơ sở nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 2361/BNN-TL ngày 14/4/2023 và chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Cửa Đạt (Công ty), các đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện và báo cáo như sau:

1. Thực hiện quy định của Luật Thủy lợi, Quy chế phối hợp số 06/QCPH-BNN-UBND ngày 24/10/2022 giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Thanh Hóa về quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống thủy lợi Cửa Đạt. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tốt với Công ty tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống thủy lợi Cửa Đạt đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, điều tiết nước hiệu quả phục vụ sản xuất và dân sinh.

2. Việc thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 2361/BNN-TL ngày 14/4/2023:

- Đối với một số nội dung liên quan đến Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan đã phối hợp thực hiện. Cụ thể:

+ Tham gia phối hợp với Phòng chức năng của Cục Thủy lợi triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 06/QCPH-BNN-UBND ngày 24/10/2022 giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Thanh Hóa (tham gia nhiều cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý khai thác và bảo vệ hồ Cửa Đạt, như: Các tồn tại về công trình cũ hiện có trong phạm vi bảo vệ; xác định ranh giới đất được giao, mốc bảo vệ; các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình;...). Hiện nay, Sở Nông nghiệp, UBND huyện Thường Xuân và các ban ngành liên quan của tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Công ty để từng bước tháo gỡ và giải quyết các vấn đề tồn tại nêu trên.

+ Cử cán bộ tham gia Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn hồ Cửa Đạt.

+ Tham gia ý kiến quy chế phối hợp giữa UBND huyện Thường Xuân và Công ty về quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống thủy lợi Cửa Đạt (Văn bản số 1836/SNN&PTNT-TL ngày 19/4/2023).

+ Đã trình UBND tỉnh phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp (Báo cáo thẩm định số 113/BC-SNN&PTNT ngày 05/5/2023) và đang tổ chức rà soát để trình UBND tỉnh quyết định kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hệ thống thủy lợi Cửa Đạt trước ngày 30/5/2023 theo đúng Quy chế phối hợp số 06/QCPH-BNN-UBND ngày 24/10/2022 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo Kết luận số 68/TB-UBND ngày 12/5/2023 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

+ Đối với nội dung phối hợp giám sát hoạt động của người dân tại bến bãi tập kết nông sản ở khu vực đập phụ Dốc Cáy. Công ty đã có Văn bản số 78/QLKT-CNCĐ ngày 26/4/2023 báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa, trong đó báo cáo hiện trạng, đề xuất phương án xử lý trước mắt và lâu dài, đảm bảo an toàn công trình và theo quy định pháp luật.

- Các nội dung Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 2361/BNN-TL ngày 14/4/2023 là nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Cửa Đạt phải thực hiện khi được giao quản lý khai thác và bảo vệ hệ thống thủy lợi Cửa Đạt. Hiện Công ty đã và đang triển khai thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của Bộ. Quá trình thực hiện, Sở Nông nghiệp và các ngành chức năng, đơn vị liên quan của tỉnh đã và sẽ tiếp tục phối hợp tốt với công ty để thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ của Bộ giao; đồng thời tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Văn phòng UBND tỉnh việc triển khai thực hiện và đề nghị kết thúc theo dõi văn bản nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TL.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hoài Nam**